

บัณฑิต"อัยการศึก" ประกันเคลมได้

ธุรกิจประกันภัยไม่ตื่นตื่นหันโหวกับการประกาศกฎอัยการศึก เชื่อจากนี้ไม่มีเหตุรุนแรง แต่ขอความชัดเจนทางการเมือง เพื่อกำหนดแผนธุรกิจได้ถูกต้องหลังยอดขายลดฮวบกว่าครึ่งปี

นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงการประกาศ พ.ร.บ.อัยการศึกของทหาร เพื่อควบคุมความสงบของ

อ่านต่อหน้า 9

บัณฑิ

ประเทศ ไม่ให้เกิดความวุ่นวายของผู้ขัดแย้งทางการเมืองนั้น จะไม่กระทบต่อระบบการเคลมสินไหมของธุรกิจประกันภัยทั้งระบบ เพราะถือว่า

ประกาศนี้ต้องการระงับหรือไม่ให้มีเหตุรุนแรงเหตุจลาจล เหตุชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของฝ่ายต่างๆ ซึ่งต่างกับช่วงประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินก่อนหน้านี้ที่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยประกันภัยทุกชนิดจะไม่คุ้มครอง ผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ แต่จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุม

ดังนั้น นายอานนท์จึงให้ความมั่นใจแก่ประชาชนผู้เอาประกันทั่วไปว่าไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ส่วนภาคธุรกิจก็น่าจะได้รับผลกระทบถึงขั้นรุนแรง เพราะซิมซบสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองมานาน 6 เดือนแล้ว อีกทั้งยังเชื่อว่ากฎอัยการศึกจะทำให้โอกาสเกิดเหตุรุนแรงลดน้อยลงไป และทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าแผนธุรกิจได้โดยไม่สะดุดเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่แหล่งข่าวในวงการประกันภัยรายหนึ่งกล่าวถึงโครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ช่วงที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรับประกันโดยบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยที่ชนะประมูลไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้ และมีระยะโครงการระหว่าง 1

ต.ค.2556 - 30 เม.ย.2557 มีขอบข่ายคุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากกรณีภัยจลาจล ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ วงเงิน 1 หมื่นเหรียญสหรัฐต่อคนนั้น ปรากฏว่าไม่มีการเคลมเหตุเสียชีวิตเลย ส่วนกรณีบาดเจ็บที่ต้องเข้าไปรักษาพยาบาลไม่ถึง 10 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนการประกาศกฎอัยการศึก เป็นห้วงเวลาที่ไม่ได้ดำเนินโครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อ เพราะระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติงบประมาณของกระทรวงฯ ไม่สามารถทำได้ในช่วงที่มีรัฐบาลรักษาการ ขณะที่ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่จะเดินทางเข้ามาไทยในช่วงที่มีประกาศอัยการศึก ซึ่งการประกันภัยจะไม่คุ้มครองนั้น ถือเป็นดุลพินิจของรัฐบาลแต่ละประเทศ แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนั้นประเทศต่างๆ นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติ น่าจะเชื่อว่า กฎอัยการศึกจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง มากกว่าช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันต้องการ คือ ความชัดเจนทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรรเพื่อที่ระบบเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนอย่างถูกต้องทิศทาง และการลงทุนด้านต่างๆ จะได้ตามมา เพราะชะงักไปนานกว่าครึ่งปี ทำให้บริษัทประกันภัยหลายแห่งต้องปรับลดเป้าหมายการเติบโตลงมาจากภาวะยอดขายที่ซบเซาลงต่อเนื่อง ●